

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP

Số: **4770** /STP-HT

V/v hỗ trợ niêm yết việc
giải quyết cho trẻ làm con nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng **12** năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh

Sở Tư pháp nhận được hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài tên Nguyễn Kim Thành, nam, sinh ngày 13/9/2019, hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình.

Theo kết quả xác minh về nguồn gốc trẻ bị bỏ rơi, trẻ Nguyễn Kim Thành là trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, là con của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại số 334/33/48 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, hiện tạm trú tại 184 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh (số điện thoại: 0787.925.382); không rõ thông tin người cha.

Do không liên hệ được với bà Nguyễn Thị Kim Thanh và thân nhân của bà Thanh, để có cơ sở giải quyết hồ sơ trẻ, căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ), Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân phường 12 hỗ trợ thực hiện các nội dung như sau:

- Trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Thanh hiện cư trú ở địa phương thì đề nghị Ủy ban nhân dân liên hệ và hỗ trợ công chức Sở Tư pháp tiếp xúc, lấy ý kiến về việc giải quyết cho trẻ Nguyễn Kim Thành làm con nuôi.

- Trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Thanh không cư trú ở địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân phường 12 hỗ trợ tiếp xúc, lấy ý kiến thân nhân của bà Thanh (nếu họ có cư trú tại địa phương) về việc giải quyết cho trẻ Nguyễn Kim Thành làm con nuôi và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thông báo của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết cho trẻ em Nguyễn Kim Thành làm con nuôi, thời hạn niêm yết là 60 ngày.

Sau thời hạn niêm yết, đề nghị Ủy ban nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh gửi Biên bản tiếp xúc (nếu có) và văn bản xác nhận hết thời hạn niêm yết để Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết các thủ tục tiếp theo.

Thông tin vui lòng gửi về Sở Tư pháp Hồ Chí Minh, 141-143 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, hoặc liên hệ Phòng Hộ tịch - Quốc tịch, số điện thoại **028.38297052** (bấm **115** hoặc **146**)/.

(Đính kèm thông báo giải quyết cho trẻ em làm con nuôi)

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTP quận Bình Thạnh;
- Văn phòng Sở (để đăng web);
- Lưu: VT, HT (Y).

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG HỘ TỊCH-QUỐC TỊCH





THÔNG BÁO

Về việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi

(Định kèm theo Công văn số 4770 /STP-HT ngày 13/12/2021)

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ trẻ em sau đây được giải quyết làm con nuôi:

Họ và tên: **Nguyễn Kim Thành** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/9/2019

Nơi sinh: Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình.

Theo kết quả xác minh về nguồn gốc trẻ bị bỏ rơi, trẻ Nguyễn Kim Thành là trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, là con của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại số 334/33/48 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, hiện tạm trú tại 184 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; không rõ thông tin người cha.

Sở Tư pháp không thể liên hệ bà Nguyễn Thị Kim Thanh và thân nhân của bà Thanh để lấy ý kiến về việc giải quyết cho trẻ Nguyễn Kim Thành làm con nuôi theo quy định.

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi thì liên hệ Ủy ban nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 141-143 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (<https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn>) và niêm yết tại trụ sở của Ủy ban nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh trong thời hạn 60 ngày.

Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận và không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH